

ชื่อหน่วย สำนักโภชนาการ

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุม ภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนิน การ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กรมอนามัยมีภารกิจ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงลดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า</p>						
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย ประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS: National Research Management System) ซึ่งเป็นระบบบริการจัดการงานวิจัยใหม่ ที่ทาง ๓. เน้นงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด</p>	<p>๑. มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>๑. มีแผนแล้วไม่สอดคล้อง กับความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๑.สำรวจความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.จัดทำแผนบูรณาการ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สสจ./สสอ./รพสต.รพช./สถาบันวิชาการมหิตล/สบช./วช.) ๓.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔.มีการกำกับติดตามและประเมินผล</p>	<p>คณะทำงาน กพว. สำนักโภชนาการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>★</p>	<p>- ไม่มีความเสี่ยงงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - แต่มีความเสี่ยงด้านอื่น เช่น บางกลุ่มขาดการศึกษาวิจัย ขาดความรู้และทักษะในการทำวิจัย</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะ ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนการ ปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายใน ภาพรวมของกรมอนามัยและตามมติ ครม. ๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและ ได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายของกรม อนามัยและตามมติ กรม. โดยกำหนดเป็น ตัวชี้วัดหลักของ หน่วยงาน ๒. มีการรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรม ทุกเดือน</p>	<p>๑. ผลการเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามแผนและ เป้าหมายที่กำหนด ในบางกลุ่มงาน</p>	<p>๑. มีมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายของกรม อนามัยและตามมติ กรม. โดยกำหนดเป็น ตัวชี้วัดหลักของ หน่วยงาน ๒. มีการรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ DOC (Department Operation Center) และในที่ประชุมกรม ทุกเดือน</p>	<p>สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>★</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน ๒. วางมาตรการตัดเงินงบประมาณใน โครงการที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ตาม แผนปฏิบัติการ ๓. มีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อ ใช้งบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย</p>

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒